

29 53/2
57



158

กรมตำรวจ

บันทึกคำให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คำให้การของ
นายอากาศ แก้วอุดม
เป็น พยาน
บัตรประจำตัวราชการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ออกให้เมื่อ ๓๐
ก.ย. ๒๕๑๓

ชั้นสูงกรม
สถานีตำรวจ ~~ทตบ~~ อำเภอ ~~พญาไท~~พระนคร จังหวัด กรุงเทพฯ ฯ
วันที่ ๒๗/๗/๖๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕ ๑๓
วาที่ พล.ต.ท. วิเชียร แสงแก้ว ผบช.น. ผู้กล่าวหา
คดีระหว่าง { ~~นายธรรม แสงหมื่นพิทักษ์~~ ผู้ต้องอา
พ.ต.ท. แสง จิรานูวัฒน์ รอง ผกก.น. ๑๑
ต่อหน้า

พ.ศ.ท. //
รอง ผกก.น. ๑๑

สอบสวนที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ชื่อ นายอากาศ แก้วอุดม อายุ ๒๕ ปี
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการ ให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ
มีเบี่ยงหวัดหรือมีบ้านเหน็จหรือมีบ้านญาติ ให้ลงตามประเภทรับ)
รับราชการลูกจ้างประจำ (ชั่วคราว) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๕๖/ หมู่ที่ ถนนนครไชยศรี ตำบล กุสิต
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน - ชื่อกำนัน -
อำเภอ กุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อนัก นายประจักษ์ แก้วอุดม ชื่อมารดา นางแก้ว แก้วอุดม

เกี่ยวข้องกับอะไรกับคู่กรณี ไม่เกี่ยวข้อง
ขอให้ถ้อยคำว่า ข้าฯ ได้ลาขาดแล้ว ขอให้การด้วยความสัตย์จริงดังต่อไปนี้
ข้าฯ มีภูมิลำเนาตั้งกล่าวแล้ว ทำงานเป็นพนักงานชั่วคราวอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน มธ. มีตำแหน่งเป็นลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน ๆ ละ
๑,๓๕๕ บาท ข้าฯ ได้เริ่มเข้าทำงานแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ มาจนถึงปัจจุบันนี้ และในเวลากลางคืนข้าฯ
ยังรับจ้างเป็นยามเฝ้าอยู่ที่ตึกศิลปศาสตร์อีกด้วย ซึ่งมีนายประการ เป็นยาม ซึ่งเฝ้าโรงอยู่ที่ตึก
ศิลปศาสตร์ ก็เป็นยามร่วมกับข้าฯ ด้วย ตึกศิลปศาสตร์มีทั้งหมด ๔ ชั้น สร้างเป็นรูปตัวที ตึกดังกล่าว
ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้ประตูทางเขาคานหาพระจันทร์ ลานโพธิ์ก็ตั้งอยู่บริเวณหน้าตึกดังกล่าว
นี้ด้วย ห่างจากหน้าตึกประมาณ ๒ - ๓ วา ตามปกติที่บันไดทางขึ้นทุกบันไดและที่หน้าระเบียงทางเดิน
หน้าห้องของตึกดังกล่าวทุกชั้น ได้เปิดไฟสว่างสามารถมองเห็นหน้าคนเข้าได้ในระยะไกล ข้าฯ กับ
นายประการ ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นยามประจำตึกศิลปศาสตร์ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ของวัน

รุ่งขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของกันไม่ให้ถูกโจรกรรมภายในคืนทุกชั้นทุกห้อง ทั้งนี้ข้า ฯ กับนาย
ประการ ฯ จึงต้องคอยเฝ้าตรวจตราอยู่เสมอ แต่ก็จำเป็นต้องนอนพักบ้าง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไม่ได้อำนวย

จารุเสถียร

เมื่อประมาณกลางเดือนสิงหาคม จะเป็นวันที่เท่าไรจำไม่ได้ ข้า ฯ ได้ทราบว่าจะมีจอมพลประภาส
ได้เข้ามาประเทศไทย และนิสิตนักศึกษา ประชาชน ได้ร่วมกันชุมนุมขับไล่จอมพลประภาส ฯ อยู่ใน มธ. ที่
สนามฟุตบอล ข้า ฯ ไม่ได้เข้าไปฟังการพูดอภิปรายโจมตี เพียงแต่มองเห็นทาง ฯ การชุมนุมในครั้งนั้น
โดยเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากมีกลุ่มผู้ต่อต้านได้เกิดขวางระเบิดและยิงกัน
มีคนได้รับบาดเจ็บและถึงตาย แต่เมื่อจอมพลประภาส ฯ บอกล้มออกไปแล้วเหตุการณ์ก็สงบ

ต่อมาเมื่อประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๐๔ จะเป็นวันที่เท่าไรจำไม่ได้ ข้า ฯ ได้ทราบจาก
หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่า จอมพลถนอม ฯ ได้เดินทางจากประเทศสิงคโปร์ เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัด
บวรนิเวศ หลังจากนั้นศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาได้ร่วมกันชุมนุมขับไล่พระภิกษุถนอม ฯ ที่สนามหลวง โดยยัง
ไม่ได้เข้ามาชุมนุมใน มธ. ข้า ฯ ไม่ได้ไปฟังการชุมนุม แต่ได้ทราบจากหนังสือพิมพ์ลงข่าว จนกระทั่งต่อมา
ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๐๔ ทาง มธ. ได้มีการสอบไล่ประจำภาคแรกเป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.

มีกำหนดสอบทั้งหมด ๑๕ วัน ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าห้องสอบในตอนเช้า ข้า ฯ ได้เห็นมีญาติวีระชนประมาณ
๕ - ๖ คน มาขออาหารประท้วงการกลับมาของพระภิกษุถนอม และได้มีนิสิตนักศึกษา เข้าสมทบและชุมนุมกัน
อยู่ที่ลานโพธิ์ แต่จำนวนยังไม่มากนัก นักศึกษาที่ชุมนุมได้พยายามขัดขวางการสอบของนักศึกษา ที่ประสงค์จะ
สอบไล่โดยวิธีปิดโปสเตอร์ตามเสาตึกและหน้าต่างสอบตามชั้นต่าง ๆ ของตึกคณะศิลปศาสตร์ มีข้อความว่า
งดสอบ แต่บรรดาอาจารย์ทั้งหลายที่มาคุมสอบ ได้เตือนนักศึกษาว่าทางมหาวิทยาลัยไม่งดสอบ ให้เข้า
ห้องสอบตามปกติ นักศึกษาที่ชุมนุมได้ขึ้นบนตึกมาพูดชักชวนนักศึกษาที่จะเข้าสอบไล่ที่หน้าต่างสอบทุกห้องให้
ลงไปรวมกันชุมนุมกันที่ลานโพธิ์ และไม่ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบ แต่มีนักศึกษาล้วนน้อยไม่เชื่อใจเขาห้องสอบ
ไล่ ส่วนผู้ที่ไม่เข้าห้องสอบนั้นมีเป็นจำนวนมาก และได้ไปร่วมชุมนุมที่ลานโพธิ์ นักศึกษาที่ชุมนุมขัดขวางได้พูด
ว่าไม่ต้องกลัวสอบตกหรือติดเอฟ การสอบไล่ในวันนั้นมีตั้งแต่ ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ต่อมาในตอนบ่ายก็มี
การสอบไล่ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. แต่เมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.เศษ ก่อนที่จะถึงเวลาสอบ
ผู้ชุมนุมได้พยายามขัดขวางการสอบไล่ โดยวิธีพาพรรคพวกขึ้นไปเป็นกลุ่ม ๆ เข้าชักชวนไม่ให้ผู้ที่เข้าสอบไล่
เข้าห้องสอบ บางคนก็ทุบประตูห้องสอบ บางคนก็เปิดประตูชักมือเรียกผู้ที่เข้าห้องสอบแล้วออกมา บางคนก็
อาละวาดส่งเสียงเอะอะ ผู้ชุมนุมที่เข้าขัดขวางการสอบก็ขึ้นไปตึกศิลปศาสตร์ เป็นกลุ่ม ๆ นั้น กลุ่มหนึ่งมี
ประมาณ ๓ - ๔ คน ได้แยกย้ายกันขึ้นไปพูดชักชวนให้ผู้ที่เข้าสอบไล่ ไปชุมนุมที่ลานโพธิ์และไม่ให้เข้า
ห้องสอบ ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้บรรดาอาจารย์และผู้ที่จะสอบไล่เป็นอย่างมาก บรรดาอาจารย์ของเข
ไม่ขอร้องไม่ให้ผู้ชุมนุมขึ้นมาขัดขวาง ได้มีผู้ใดเถียงกันและต้องเสียเวลาสอบไปประมาณครึ่งชั่วโมง ซึ่งผลที่สุด
พวกอาจารย์ได้ช่วยกันขัดขวางผู้ชุมนุมที่ก่อความโกลาหลจนสามารถทำให้นักศึกษาที่เข้าห้องสอบ ได้ทำการสอบไล่ต่อไป

รวม ๑๖๐

ต่อมาในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๐๔ ทาง มธ. ก็ได้ทำการสอบไล่เป็นวันที่สอง แต่ในวันนี้ในตอนเช้า
ไม่มีสอบ คงมีสอบแต่ตอนบ่ายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. แต่ในตอนเช้าข้า ฯ ได้มาที่ มธ.
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ได้เห็นนิสิตนักศึกษา ยังชุมนุมกันอยู่ที่ลานโพธิ์มีประมาณ ๒ - ๓ ร้อยคน แต่ยิ่งสายก็
ยังมีจำนวนเพิ่มขึ้น ต่อมาเวลา ๑๖.๐๐ น.เศษ ข้า ฯ ได้เห็นผู้ชุมนุมจัดแสดงละครที่ลานโพธิ์ โดยมีการ
แต่งกายเป็นพระภิกษุห่มจีวรสีแดงคนหนึ่ง โดยสวมหัวโล้น แต่งกายแบบทหารถือปืนทำด้วยไม้ อีก ๑ คน มา

ภิกษุ ภายในยามจะมีอะไรบ้าง ข้า ไม่ทราบ เห็นขึ้นมาแล้วเห็นเห็นเลขขึ้นไปบนชั้น ๓ ข้าจึงตามขึ้นไปตาม
 นักศึกษาเหล่านั้นว่าขึ้นมาทำไม ก็ได้ตอบว่าจะขึ้นมาดูพวกกระทิงแดง หลังจากนั้นข้าก็ได้เห็นนักศึกษาตั้งแถวขึ้น
 ไปบนชั้น ๔ ข้าไม่ได้ตามไป คงตรวจอยู่ชั้น ๓ สำหรับตามคนอื่น ได้แยกย้ายกันไปตรวจตามชั้นอื่น ทั้งข้า
 ไม่เห็นในชั้นที่ ๓ ในขณะนั้น จนกระทั่งต่อมาเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. ข้าจึงได้ขึ้นไปนอนที่หน้าห้องพักอาจารย์
 บนตึกชั้น ๖ และหลับไป ต่อมามีเวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. เศษ ข้าตกใจตื่นขึ้นเนื่องจากได้ยินเสียงระเบิดอย่าง
 แแรงดังขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัย แต่จะดังมาจากทางใด ข้าไม่ทราบ ข้าจึงลุกขึ้นออกไปก็เห็นมีนายประการา
 นายสุทินฯ นายสำเริงฯ นายสมศักดิ์ฯ และพวกขลุ่ยตีฆ้อง/ตีปี่พาทย์ด้วย ขึ้นไปรวมกันอยู่ที่หน้าห้องอาจารย์
 บนตึกชั้น ๖ ทางคนตางก็มองดูเหตุการณ์ที่สนามฟุตบอล ได้เห็นนักศึกษาที่ชุมนุมวิ่งขลุ่ยมโหรี ท้องเห็นเนื่องจากใน
 สนามฟุตบอลเปิดไฟพลสว่าง และรอบบริเวณสนามฟุตบอลก็เปิดไฟสปอตไลท์ส่องมาที่สนามฟุตบอล ต่อมาอีกประมาณ
 ๑๐ นาที ก็ได้ยินเสียงปืนยิงดังมาจากตึกบัญชีเป็นระยะ ซึ่งขณะนั้นยังไม่สว่าง เสียงปืนนี้จำนวนหลายกระบอก
 จนกระทั่งต่อมาเวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. เศษ ข้าจึงมองเห็นที่บริเวณหน้าตึกบัญชี ตั้งแต่ชั้น ๒ ถึงชั้น ๔ มีนักศึกษา
 บึ่งปืนออกมาทางทางสนามฟุตบอล โดยข้าเห็นมีควัน จากลำกล้องปืนที่ยิงพุ่งออกมาทางของกระบอกหน้าตึกเป็น
 แนวยาวไปตามตัวตึก ทำให้อุณหภูมิเย็นยิ่งปืนหลายคน และต่อมาเวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. จึงได้เห็นมีเจ้าหน้าที่
 ตำรวจบุกเข้าไปทำการยิงต่อสู้กับพวกนักศึกษา ใน มธ. และเห็นมีประชาชนร่วมชวากับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
 โดยเข้ามาทางประตูคานหน้าหอประชุมใหญ่ ครั้นต่อมาเวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. เศษ ข้าพร้อมด้วยนายสุทินฯ
 นายศรีศักดิ์ฯ นายวิเชียรหรือสมศักดิ์ฯ ได้ลงจากตึกหลบหนีออกไปทางแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนนายประการาและนาย
 สำเริง จะหนีออกไปตั้งแต่เมื่อใด ข้าไม่ทราบ เมื่อหลบหนีออกจาก มธ. แล้ว ก็ได้ไปขึ้นเรือที่ท่าพระจันทร์
 ข้ามไปยังศิริราช แล้วจึงได้แยกย้ายกันกลับบ้าน สำหรับนักศึกษาที่ถอยขึ้นขึ้นไปบนชั้น ๒ ถึงที่ ให้การมาแล้ว ข้า
 จำได้เป็นบางคน แต่ไม่รู้จักชื่อ

๕

๕

๕

ขณะสอบปากคำนี้ พนักงานสอบสวนได้ให้ข้ากรรปนายของทางที่ถูกจับกุมในเหตุการณ์วันที่ ๖ ค.ค.
 ๒๕๑๔ ใน มธ. ข้าได้รู้แล้ว จำได้หลายคน ซึ่งมีชื่ออยู่ใตกรรปนายดังต่อไปนี้. -
 ๑. นายธงชัย วิจิตรกุล ข้าราชการ แต่ไม่รู้จักชื่อ เพิ่งจะมาทราบตอนครบชั้น นี้เป็นคนขึ้นพูดโจมตี
 รัฐบาลในการชุมนุมที่ลานโพธิ์ ~~พุดซ้อน~~ ในวันที่ ๔ และ ๕ ค.ค. ๑๔ ข้อความที่พูดเกี่ยวกับการโจมตีหาว่า
 รัฐบาลไม่ซบไลพระภิกษุตอนอม และไม่จับคนร้ายฆ่าแขวนคอที่นครปฐม แต่จะพักเวลาไหน ข้าจำไม่ได้
 ๒. นายสมศักดิ์ เจียมธีระสกุล ~~ผู้~~ ขึ้นพูดโจมตีรัฐบาลในทำนองเกี่ยวกับที่นางธงชัยพูด ในที่ชุมนุม
 ในวันที่ ๔ และวันที่ ๕ ค.ค. ๒๕๑๔ ที่ลานโพธิ์
 ๓. นางสาวอุคคมสุข เศษคำนุช ~~ผู้~~ ข้าเคยเห็นนั่งคุยกับญาติวีรชนที่มานั่งรอศาลาหาประท้วงที่
 ลานโพธิ์ แต่จะเห็นวันไหนเวลาเท่าใด จำไม่ได้แน่ ภายในวันที่ ๓ หรือ ๔ ค.ค. ๑๔ วันใดวันหนึ่ง
 ข้าไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับบุคคลที่กล่าวมาแล้ว เป็นความจริง
 อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง.

X

๕

X

X

ลงชื่อ อนันต์ คุ้ม พยาน
 " พ.ศ.ท. [[ชื่อ]] สอบสวน / อ่าน
 " ส.ศ.อ. [[ชื่อ]] พิมพ์.